



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ฉบับประจำวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว แนะนำแม่-ครูสังเกตเด็กถึงความเก่งในตัวออกมาให้ได้

รศ.เยาวพา เดชะคุปต์ อาจารย์ประจำสาขาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากการวิจัยพบว่ามนุษย์มีศักยภาพการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์จะแบ่งออกเป็นหลายด้านคือ ศักยภาพทางภาษา ตรรกะ มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี ความเข้าใจระหว่างบุคคล ความเข้าใจตัวเอง การดำรงคงอยู่ของชีวิต และธรรมชาติ ซึ่งแต่ละคนจะมีศักยภาพเหล่านี้อยู่ในตัวเอง แต่จะฉายแววโดดเด่นในบางศักยภาพที่มีการส่งเสริมอย่างถูกทิศทาง ดังนั้นตนจึงอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูคอยสังเกตศักยภาพในตัวเด็กและช่วยกันส่งเสริม หล่อเลี้ยงศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้เติบโตขึ้น โดยครูจะต้องหาเครื่องมือทดสอบเด็ก เพื่อช่วยดึงศักยภาพในตัวเด็กออกมาให้ได้ ซึ่งถ้าสังคมไทยมีความรู้และความเข้าใจด้านพหุปัญญา ก็จะเข้าใจการส่งเสริมเด็กให้สอดคล้องกับศักยภาพในตัวตนของเด็ก ซึ่งถ้าเราช่วยกันพัฒนาเด็กตามรูปแบบพหุปัญญาจะทำให้ประเทศไทยได้พลเมืองที่มีคุณภาพ

รศ.เยาวพา กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็มีหลักสูตรการเรียนเรื่องพหุปัญญาอยู่บ้างแล้ว แต่ครูยังไม่รู้วิธีการและ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำหลักสูตรในชั้นเรียน อีกทั้งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบทบาทตัวเองที่มักจะใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นการพัฒนารูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ในสังคมไทยจึงเป็นเรื่องจำเป็น แต่การพัฒนารูปแบบ พหุปัญญาจะเข้าถึงเด็กไทยไม่ได้ หากโรงเรียนยังใช้หลักสูตรแบบเดียวและทุกคนเรียนเหมือนกันทั้งชั้น ซึ่งลักษณะนี้จะไม่ทำให้ศักยภาพในตัวเด็กพัฒนาขึ้นมาได้ เราจึงต้องจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน และแต่ละกลุ่ม

"การวัดเด็กแต่เพียงความฉลาดทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ แต่จะต้องวัดให้เห็นถึงความหลากหลายในตัวเองจึงจะเป็นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เต็มรูปแบบ ซึ่งเด็กแต่ละคนก็ไม่จำเป็นต้องเก่งหรือมีศักยภาพที่เหมือนกัน" รศ.เยาวพา กล่าว.